
sþ. 16. Fyrirspurn [16. mál]
til menntamálaráðherra um tannlæknadeild háskólans.

Frá Alfreð Gíslasyni:

1. Hvers vegna veitti tannlæknadeild háskólans ekki nýjum nemendum viðtöku
nú í byrjun haustmissiris ?

2. Er það rétt, að lélegt húsnæði eða annar óhæfilegur aðbúnaður valdi útilokun
nýstúdenta frá þessari deild, og hver ber þá ábyrgð á því?

3. Hvenær má gera ráð fyrir, að tannlæknadeildin opni dyr sínar á ný þeim, sem
þangað vilja sækja og til þess hafa rétt?


